



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เป็นพนักงานเทศบาล ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  
ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง  
ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๗-๒-๐๕-๔๗๐๓-๐๐๑ งานฝั่งเมือง ฝ่ายควบคุมอาคาร กองช่าง รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

#### การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะขึ้นบัญชีเรียงลำดับที่จากผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก



### การยกเลิกการขึ้นบัญชี

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ดังนี้

๑. ผู้ขึ้นบัญชีได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
๒. ผู้ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในเวลาที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกำหนด แต่ทั้งนี้ให้เวลาผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่มิหนังสือให้มารายงานตัว

### การขอทราบผลคะแนน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทราบผลคะแนนการคัดเลือกฯ ในแต่ละภาคให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนตนเองได้ โดยยื่นความประสงค์ได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

อนึ่ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้ผู้ขึ้นบัญชีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอย่างน้อย ๕ ปี จึงสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอนุชากร มาศณมาตล์)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อแนบประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  
ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  
ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง  
ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่คัดเลือกได้
๑	๐๑	นายอนุชิต หลาบหนองแสง	ลำดับที่ ๑
๒	๐๒	นายธัญศิลป์ วรามิตร	ลำดับที่ ๒

